
ประเด็นหารือกรรมการ

-OPD WALK IN ทุกสิทธ์ิ : โดยมีเปาหมาย
1.ลดการแออัดของผูมารับบริการในโรงพยาบาล
2.ปรับใหการบริการในโรงพยาบาลเปน TERTIARY อยางแทจริง
3.แกปญหา OPD  ประกันสังคม ซ่ึงไมสามารถหาคนมาตรวจได กรณีท่ีแพทยประจําลา/มีคนไขมารับบริการจํานวนมากข้ึน
4.แกปญหาการใหบริการ CASE WALK IN ท่ีมาโรงพยาบาล เชน หองตรวจรับจํานวนจํากัด ผูปวยสิทธ์ิขาราชการ 
หรือชําระเงินเองท่ีไมมีการนัดหมาย ไมไดรับการตรวจรักษา
         ในท่ีประชุม กรรมการจากแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม เสนอวาระบบการตรวจของ OPD ใน รพ. ดีอยูแลวและได
พยายามคัดกรองเพ่ือตรวจผูปวยใหทันตามความเรงดวน  แตประธานฯ แจงวายังแกปญหาไมครอบคลุมถึงการลดแออัดและ
ปญหาของ OPD ประกันสังคมท่ีไมมีแพทยชวยตรวจ และยังทําให PRIMARY ยังปนกับTERTIARY ขอใหตัวแทนหนวยงาน
กลับไปคุยกัน ถาจะไมแยกOPD ออกไป ตองมาชวยกันคิดแกปญหาทุกขอใหครอบคลุม

-การจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับ รับเคส ATK+ ของแตละ WARD : เพ่ือรับเคส ATK POSITIVE ท่ีเปน COMORBID แตไมมี
PNEUMONIA เร่ิมท่ี SX /ORTHO /EYE /ENT/OB&GYNE โดยตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ช้ัน 8/9/10 น้ันไดมีการจัดโซนแยก
ไวทุกช้ัน สามารถรองรับผูปวยได ประมาณ 12 ราย หรือดูตัวอยาง การบริหารจัดการท่ีหองฟอกไตได 

-ผลการสํารวจความเห็นเก่ียวกับ การประชุมสมาชิกองคกรแพทย ดังน้ี
1.จัดประชุมสมาชิกเหลือเดือนเวนเดือน การส่ือสารขอมูลตางๆ ใหสมาชิกทราบอาจใชทาง LINE GROUP, LINE TROKEN
2.อาหารเท่ียงจัดแบบ BUFFET ON SITE : เปาหมายเพ่ือการมีปฏิสัมพันธระหวางแพทย โดยเฉพาะแพทยตางแผนก
3.ควรมีหัวขอนําเสนอจากกลุมงานตางๆ ท่ีอยากจะขอความรวมมือกลุมงานอ่ืนมาพูดคุย
4.มีหัวขอท่ีนาสนใจตามสถานการณ
5.เนนจัดประชุมกรรมการ อกพ. ทุกเดือน 
              จากความคิดเห็นท่ีไดมาจะมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดตอไป โดยจะเนนการประชุมกรรมการเปนหลัก หากอยากจะ
สอบถามความคิดเห็นจากแพทยกลุมงานตางๆ จะผานหัวหนากลุมงาน/กรรมการไปสูสมาชิก ใหมีการ ZOOM เฉพาะกรณีจําเปน
เชน ชวงท่ีมีโรคระบาด และไมสามารถเล่ือนการประชุมได 

-ทบทวนการขอแพทยตามเสด็จ 
1.งานถวายความปลอดภัยสูงสุด คือ ถวายความปลอดภัยดานการรักษาเช้ือพระวงคและขาราชบริพาร รวมถึงผูแทนพระองค
2.งานรักษาความปลอดภัยดานการแพทย คือ ใหการดูแลรักษาบุคคลสําคัญท่ีไดรับมอบหมาย เชน ขาราชการช้ันผูใหญ หรือ แขก
สําคัญของประเทศ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ตองมีหนังสือคําส่ังจากจังหวัด/สสจ.)

-ทบทวนงบประมาณ P4P ของแพทย ในรอบ 7 เดือนท่ีผานมาของคณะกรรมการกลาง พบวา มีการเบิกจายเกินวงเงินท่ีต้ังไว 
ดังน้ัน จึงตองมีการปรับในสวนของ P4Pคุณภาพไมใหเกินวงเงิน  อาจจะตองมีการปรับลดจํานวนเงินท่ีจะจาย ซ่ึงจะเร่ิมในเดือน
สิงหาคม 2565

-อ.อารดานําเสนอ  แนวทางการประเมินและปรึกษาโภชนาการเร่ืองการใหสารอาหาร เพ่ือกรรมการนําไปส่ือสารในแผนก และจะ
ย้ําในประชุมสมาชิก อกพ อีกคร้ัง

กรรมการองคกรแพทย
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 หองประชุมพระราชปญญาโมลี

ผูเขารวมประชุม : พญ.สุธีรา/พญ.พัชนีวรรณ/พญ.อารดา/พญ.ณัชชา/นพ.นัฐวุฒิ/พญ.นับดาว/พญ.นทีพร/พญ.วิธิดา/พญ.กุลฑลี/นพ.ปญจพล/
                     นพ.พสธร/พญ.อุมา/พญ.จิราภรณ/พญ.วณิชยา/พญ.ขวัญกมล/นพ.เรืองนิพนธ/พญ.ศรินทิพย/พญ.เกศสุดา/พญ.ภัทราวรรณ/
                     นพ.ชานนท/พญ.ดารณี       เลขาองคกรแพทย สุรภี/อินทิรา/ฉวีวรรณ

สรุปประชุม : น.ส.สุรภี /รับรองการประชุม : พญ.สุธีรา

เอกสารประกอบ


